



## ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666  
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับประจำวันอังคารที่ 10 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2550 หน้า 24

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

### สวัสดิ์คุณครู

สวัสดิ์คุณครูวันนี้แอดวงการศึกษายังน่าอึดอัด...มองไปทางไหนก็มีแต่ปัญหา ยิ่งมาเห็นผลสำรวจนักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของ สพฐ.ยิ่งเศร้าหนัก...จากผลสำรวจเบื้องต้น คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการกพฐ. คงหนักใจไม่น้อย เพราะมีเด็ก ป.2 อ่านไม่ออกเกือบ 8 หมื่นราย...ครูก็ยังขาด เด็กก็อ่านหนังสือไม่ออก ภาระหนักที่ต้องเร่งดูแลแก้ไขของ สพฐ.ยังรออยู่อีกมาก...ส่วนปัญหาเรื่องเงินวิทยฐานะของครู วิจิตร ศรีสอ้าน รมว.ศึกษาฯ บอกว่า ถ้าบข มีจำกัดจะจัดลำดับความสำคัญการใช้งบฯ ให้เงินวิทยฐานะเป็นอันดับหนึ่ง ตามด้วยการปรับเพิ่มเงินเดือนร้อยละ 4 ให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย ต่อมาเป็นเรื่องยกระดับคุณภาพการศึกษา ปัญหาขาดแคลนครู นโยบายคุณธรรมนำความรู้ และปัญหาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้...ความเป็นอยู่ของครูมีผลต่อเด็กนักเรียนแน่นอน การดูแลสวัสดิการให้ครูย่อมชอบด้วยเหตุผล นี่ถ้าเป็นรัฐบาลจากการเลือกตั้งประกาศนโยบายอย่างนี้ คงถูกครหาว่าใช้งบประมาณไปเอาใจฐานเสียงไปแล้ว...ถ้าบขมีจำกัดจะจัดให้ครูทุกคนก่อน บุคลากรทางการศึกษาอื่นๆ ก็น่าจะดี...แนวคิดเรื่องการส่งเสริมโรงเรียนเอกชนของกพฐ. เพื่อเพิ่มคุณภาพการสอนของโรงเรียน ซึ่งช่วยแบ่งเบาภาระของ สพฐ.ได้ เรื่องนี้ คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการกพฐ. มองว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ...สำหรับพื้นที่ทุรกันดารยากจน ลำพังโรงเรียน สพฐ.ก็มีปัญหา เพราะจัดบขฯ ดูแลกันตามจำนวนเด็ก เด็กน้อยงบประมาณก็น้อย จนมีโรงเรียนเข้าข่าย "ไอซียู" จำนวนมาก...ซึ่งขณะนี้ มติชนซึ่งเป็นภาคเอกชน ได้คิดโครงการ I see U ขึ้นมาช่วยเหลือโรงเรียนที่ขาดแคลน สร้างความคึกคักตื่นตัว ให้สังคมหันมาสนใจปัญหานี้ ...น่าเห็นใจยศ. ที่ถูกเด็กเบียดหนักว่าพันล้าน แต่การตัดสินใจฟ้องเด็กเป็นคดี ก็ได้รับเสียงสนับสนุน และวิจารณ์กันไป...ข้อเสนอของ **วิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดี มศว** ที่ให้ช่วยกันรณรงค์ให้บัณฑิตมีความรับผิดชอบ มีวินัยในทุกเรื่อง สกอ. น่าจะรับไปพิจารณาประสานทุกมหาวิทยาลัยโดยด่วน...